
 

Ég óska eftir að eftirfarandi fyrirspurnir verði teknar fyrir á næsta fundi ráðsins. Þú mátt endilega láta 
mig vita ef eitthvað er óljóst varðandi þær. 

 
Kær kveðja, 
Stefán Már 

 

Fulltrúi Samfylkingarinnar leggur fram eftirfarandi fyrirspurnir varðandi vinnu við tillögur 
aðdeiliskipulagi við Hjallabrautina. 

1. Hver er kostnaðurinn við gerð tveggja tillagna að deiliskipulagi fyrir Hjallabrautina? 

2. Hver er áætlaður heildarkostnaðurinn vegna þeirra vinnu? 

3. Áður en vinna við deiliskipulagið hófst hver var kostnaðaráætlunin vegna þessarar vinnu? 

Óskað er eftir sundurliðun kostnaðar með tilliti til aðkeyptrar þjónustu. 

 


